



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม  
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
Office of Insurance Commission

ฉบับที่ ๒ / ๒๕๕๗

### ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

เพื่อให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตาม  
ความในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ  
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ  
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่า  
ด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ  
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้

บริษัทประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย  
กรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีคำเปรียบเทียบปรับตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่บริษัทประกันวินาศภัย ไม่ชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบ จำนวน ๒ บริษัท ดังนี้

บริษัทประกันวินาศภัย	ลักษณะการกระทำความผิด/ โทษที่ได้มีการเปรียบเทียบ	ความเสียหายของคดี
๑. บริษัท บริรักษ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	๑) กระทำการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา ประกันภัยกลุ่มราย สมาคมวิชาชีพครูอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร จำนวน ๑๙ ราย คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท ๒) กระทำการออกใบสลักหลังขยายความคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยโรคร้ายแรง ให้แก่ผู้เอาประกันภัยกลุ่ม ราย สมาคม วิชาชีพครูอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร และราย สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จำกัด โดยใช้แบบและข้อความ กรมธรรม์ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน และ ๓) กระทำการดำเนินธุรกิจรับประกันภัยอันมีลักษณะเข้าข่าย การประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันภัยกลุ่มราย สมาคมวิชาชีพ ครูอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร และราย สหกรณ์ผู้ใช้น้ำด้วย ไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จำกัด คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	บริษัทไม่ชำระค่าปรับตามคำ เปรียบเทียบทั้งสามรายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้องทุกข์กล่าวโทษ (บริษัทได้จ่ายค่าสินไหม ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ทั้ง ๑๙ รายข้างต้นแล้ว)

บริษัทประกันวินาศภัย	ลักษณะการกระทำความผิด/ โทษที่ได้มีการเปรียบเทียบ	ความเสียหายของคดี
๒. บริษัท ศูนย์สุขภาพ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	<p>กระทำการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย กรณีไม่จ่ายเงินคืนตามสัญญาประกันภัย จำนวน ๖ ราย คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๓๒๕,๐๐๐ บาท และกระทำ ผิดต่อเนื่องปรับรายวันเป็นเงิน ๒,๘๘๙,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๒๑๔,๘๐๐ บาท</p> <p>อนึ่ง คณะกรรมการเปรียบเทียบ ให้เปรียบเทียบความผิดต่อเนื่อง ปรับรายวันนับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยให้ ชำระค่าปรับทุกๆ ๓๐ วัน จนกว่าจะคืนเงินตามสัญญาประกันภัยให้แก่ ผู้เอาประกันภัยแล้วเสร็จ</p>	<p>บริษัทไม่ชำระค่าปรับตาม ค่าเปรียบเทียบ ขณะนี้อยู่ ระหว่างดำเนินการร้องทุกข์ กล่าวโทษ (บริษัทได้จ่ายเงินคืนตาม สัญญาประกันภัยให้แก่ ผู้เอาประกันภัย จำนวน ๑ ราย คงเหลือ ๕ ราย)</p>

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

หมายเหตุ ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศ  
หรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ  
๓ ได้กำหนดไว้ว่า กรณีบริษัทได้ชำระค่าปรับแล้วตามค่าเปรียบเทียบ ให้ประกาศหรือโฆษณาไว้เป็นเวลา หกเดือน สำหรับกรณี  
กฎหมายกำหนดโทษปรับไม่ถึงสามแสนบาท หรือหนึ่งปีสำหรับกรณีกฎหมายกำหนดโทษปรับตั้งแต่สามแสนบาทขึ้นไปหรือมี  
โทษจำคุก และหากเป็นกรณีบริษัทไม่ชำระค่าปรับตามค่าเปรียบเทียบ ให้ประกาศหรือโฆษณาต่อไปอีกหนึ่งปีนับแต่คดีถึงที่สุด

